



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห่อฮ่อม  
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน  
หมู่ที่ 3, 6 ตำบลห่อฮ่อม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห่อฮ่อม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3, 6 ตำบลห่อฮ่อม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห่อฮ่อม)

ราคากลาง 10,996,000.-บาท (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงอำนาจของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้มิได้บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้ระงับสิทธิ์ความคุ้มกันแล้วนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,498,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห่อฮ่อมเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### กำหนดสถานการณ์ก่อสร้าง

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. ณ หมู่ที่ 3, 6 ตำบลห้วยอู้อ่าง  
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา  
14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู้อ่าง หากไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ตามวัน  
และเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้าง ข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง  
มิได้

### กำหนดขึ้นของประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 13.00 ถึงเวลา 14.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่ากรมอำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด  
พังงา) ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของหรือมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 549,800.- บาท (ห้า  
แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู้อ่าง แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาคัดสรรรายทราบ  
ผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
รับทราบแล้ว ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559

กำหนดเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00  
ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้สนใจสมัครขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สาม  
พันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู้อ่าง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  
2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.epprocurement.go.th](http://www.epprocurement.go.th) หรือ เว็บไซต์ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู้อ่าง [www.lhponung.go.th](http://www.lhponung.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-434620 ในวันและ  
เวลาราชการ

หมายเหตุ \* การซื้อจัดจ้างในครั้งนี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้เมื่อได้รับเงิน  
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ  
ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)   
(นายอุทัย แสงบุญ)

รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู้อ่าง รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู้อ่าง